



ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร

ตามที่กรมศุลกากรดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มาขึ้น
บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร นั้น

บัดนี้ กรมศุลกากรได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ลำดับที่ ๑๕ ถึงลำดับที่ ๒๔ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ของกรมศุลกากร ดังนี้

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๐๑	๕๑๓๐	นายวสันต์ สายน้ำเขียว
๐๒	๕๑๐๗	นายชนะพล อยู่กรุง
๐๓	๕๐๙๓	นายธนัช สารศรี

กรมศุลกากร ขอให้ผู้ที่มิรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๙ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร โดยให้มารายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ น.
และเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ต้องนำหลักฐานไปในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ดังต่อไปนี้

- ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งติดรูปถ่ายขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน
๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๑ รูป (เฉพาะผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail))
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัว
ประชาชน ๑๓ หลักกระบอกชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรอง
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการไปยื่นให้กับ
เจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ

- สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป จำนวน ๑ ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สูงกว่าระดับ ปวส. ขึ้นไป ให้แนบสำเนาปริญญาบัตรระดับที่สูงกว่า เพิ่มอีก ๑ ฉบับ

- สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) เฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครเข้ารับการประเมินครั้งนี้ อย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จะต้องมายื่นเอกสารเพิ่มเติมด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๙ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร ภายในวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หากไม่มายื่นเอกสารในวันดังกล่าวให้ถือว่าผู้เข้าสอบรายดังกล่าวสละสิทธิ์การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมศุลกากร

กรมศุลกากรจะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ <http://www.customs.go.th> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่า คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งรายใด ไม่ตรงตามประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร มาตั้งแต่ต้น และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งรายนั้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) สรศักดิ์ มีนะไตร

(นายสรศักดิ์ มีนะไตร)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมศุลกากร